



บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10310
Tel : 0-2248-7007-65 Fax : 0-2248-7005-6 E-mail : export@umi-tiles.com

ที่ UMI 08 /2561

วันที่ 10 กันยายน 2561

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่จะถึงนี้ สามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้น ได้ตั้งแต่วันที่จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านบริษัททาง E-Mail Address : investor@umi-tiles.com หรือมีหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามแนบ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.umi-tiles.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)

เลขานุการบริษัท

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือ เสนอแนะการประชุม รวมทั้ง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจว่า สิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมามีบริษัทได้ กำหนดให้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัด จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นราย ย่อยสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ได้โดยผ่าน E-Mail Address ของบริษัท คือ investor@umi-tiles.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือจะมีหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัท กรรมการ บริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้ที่ บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงข้อเสนอมของผู้ถือหุ้น หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีความสำคัญ หรือน่าสนใจก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม และในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมแล้วบริษัท จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเข้ามา โปรดระบุนายละเอียดต่างๆ เพื่อการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของคุณ เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจาก Broker
2. ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ คณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. กรณีที่เป็นการเสนอตัวบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้ พร้อมแนบหนังสือแสดงความยินยอมเป็นกรรมการบริษัทของบุคคลนั้นมาด้วย